

Phụ lục 1.

Những quy định để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 đối với việc tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời

(Đính kèm Công văn số /UBND-KGVX ngày / /2022 của UBND tỉnh Bình Phước)

Cấp độ dịch	Cấp 1	Cấp 2	Cấp 3	Cấp 4
Các biện pháp thực hiện	Không hạn chế số người	<p>Hạn chế, có điều kiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trong nhà: Nếu đảm bảo điều kiện (100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19) thì số người tham dự không quá 150 người; nếu không đảm bảo điều kiện thì số người tham dự không quá 50 người. Đảm bảo diện tích tối thiểu 4m²/người. - Ngoài trời: nếu đảm bảo điều kiện thì số người tham dự không quá 200 người; nếu không đảm bảo điều kiện thì số người tham dự không quá 70 người. - Tổ chức các hoạt động hiếu, hỉ phải có sự giám sát của chính quyền cấp cơ sở. 	<p>Hạn chế, có điều kiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trong nhà: Nếu đảm bảo điều kiện (100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19) thì số người tham dự không quá 100 người; nếu không đảm bảo điều kiện thì số người tham dự không quá 30 người. Đảm bảo diện tích tối thiểu 4m²/người. - Ngoài trời: nếu đảm bảo điều kiện thì số người tham dự không quá 150 người; nếu không đảm bảo điều kiện thì số người tham dự không quá 45 người. - Tổ chức các hoạt động hiếu, hỉ phải có sự giám sát của chính quyền cấp cơ sở. 	<p>Hạn chế, có điều kiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trong nhà: Nếu đảm bảo điều kiện (100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19) thì số người tham dự không quá 60 người; nếu không đảm bảo điều kiện thì số người tham dự không quá 20 người. Đảm bảo diện tích tối thiểu 4m²/người. - Ngoài trời: Nếu đảm bảo điều kiện thì số người tham dự không quá 80 người; nếu không đảm bảo điều kiện thì số người tham dự không quá 30 người. - Đối với các sự kiện/hoạt động quan trọng cần thiết phải tổ chức ở địa bàn có dịch ở cấp độ 4, UBND tỉnh xem xét, quyết định cụ thể về điều kiện, số lượng người tham dự.